

THE ARMY PARTICIPATES IN THE FIGHT AGAINST HOSTILE FORCES TAKING ADVANTAGE OF ETHNICITY AND RELIGION TO DESTROY VIETNAM TODAY

Le Xuan Thuy

Political Academy, Ministry of National Defense

Email: lexuanthuyhvt@gmail.com

Received: 15/8/2024; Reviewed: 29/8/2024; Revised: 04/9/2024; Accepted: 10/9/2024; Released: 30/9/2024

DOI: <https://doi.org/10.54163/nctd/345>

Fighting against hostile forces that take advantage of ethnicity and religion to sabotage our country's revolutionary cause is the task of the entire political system, armed forces and the entire people, in which the Vietnam People's Army plays an important role. In the new context, the Army's participation in performing this task well has made important contributions to socio-economic development, strengthening national defense and security and building and firmly protecting the socialist Vietnamese Fatherland.

Keywords: Army; Hostile forces; Taking advantage of ethnicity; Religion.

1. Đặt vấn đề

Quân đội (QĐ) ta mang bản chất giai cấp công nhân, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu. Trải qua các thời kỳ cách mạng, QĐ ta luôn xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Hiện nay, phát huy truyền thống quyết chiến, quyết thắng, QĐ ta đã và đang chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hành động của các thế lực thù địch (TLTĐ), đặc biệt là âm mưu, thủ đoạn lợi dụng dân tộc, tôn giáo chống phá Việt Nam hiện nay.

2. Tổng quan nghiên cứu

Nội dung QĐ tham gia đấu tranh các TLTĐ lợi dụng dân tộc, tôn giáo chống phá Việt Nam đã được nhiều học giả nghiên cứu ở nhiều góc độ, khía cạnh khác nhau, trong đó tiêu biểu là một số công trình nghiên cứu như: *Phát huy vai trò của quân đội trong đấu tranh phòng, chống âm mưu, thủ đoạn lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá sự nghiệp đổi mới* (Hiên, 2016); *Nhận diện và phòng ngừa các thủ đoạn lợi dụng tôn giáo chống phá Việt Nam hiện nay* (Long, 2022); *Quân đội tham gia đấu tranh phòng, chống âm mưu, thủ đoạn lợi dụng vấn đề dân tộc của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam* (Nguyễn, 2022); *Yêu cầu quân đội tham gia phòng chống âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá Việt Nam* (Lam, 2023); *Nhận diện, ngăn chặn âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo ở vùng trung du và miền núi Bắc Bộ* (Hùng, 2024);... Các bài viết đã tập trung làm rõ biểu hiện âm mưu, thủ đoạn lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá Việt Nam của các

TLTĐ. Từ đó, tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt của QĐ trong đấu tranh phòng, chống âm mưu, thủ đoạn của các TLTĐ lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá sự nghiệp cách mạng nước ta. Trên cơ sở khái quát một số yếu tố tác động, các bài viết đề xuất các giải pháp nhằm phát huy vai trò của QĐ trong đấu tranh phòng, chống âm mưu, thủ đoạn lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá sự nghiệp cách mạng ở nước ta. Những tài liệu này là cơ sở khoa học để tác giả kế thừa, làm rõ nội dung nghiên cứu QĐ tham gia đấu tranh các TLTĐ lợi dụng dân tộc, tôn giáo chống phá Việt Nam hiện nay.

3. Phương pháp nghiên cứu

Trong bài viết này, tác giả sử dụng một số phương pháp nghiên cứu chủ yếu như: Phương pháp thu thập tài liệu thứ cấp, tổng hợp, phân tích, so sánh, logic để từ đó làm rõ nội dung nghiên cứu này.

4. Kết quả nghiên cứu

4.1. Tham gia đấu tranh các thế lực thù địch lợi dụng dân tộc, tôn giáo chống phá nước ta là nhiệm vụ chính trị và bản chất của Quân đội

Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam với chức năng là đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất, giữ vai trò quan trọng trong tham gia đấu tranh các TLTĐ lợi dụng dân tộc, tôn giáo chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta. Với ưu thế vượt trội là phần lớn các đơn vị QĐ đứng chân, hoạt động trên các địa bàn vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và vùng có nhiều người theo tôn giáo. Trong QĐ, có một bộ phận không nhỏ là con, em đồng bào các dân tộc, đồng bào theo tôn giáo. Vì thế, tham gia đấu tranh các thế lực thù

địch lợi dụng dân tộc, tôn giáo là một trong những nhiệm vụ chính trị thường xuyên của QĐ, là trách nhiệm chính trị thể hiện bản chất của QĐND, “Bộ đội Cụ Hồ”, đồng thời là niềm vinh dự, tình cảm gắn bó máu thịt quân - dân với đồng bào các dân tộc, tôn giáo.

QĐ tham gia đấu tranh các TLTĐ lợi dụng dân tộc, tôn giáo chống phá nước ta là tổng thể các hoạt động lãnh đạo, chỉ huy, quản lý, tổ chức thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ, góp phần làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của chúng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc. QĐ tham gia nhiệm vụ này vừa gián tiếp, vừa trực tiếp, góp phần làm triệt tiêu các mâu thuẫn, xung đột từ cơ sở, vô hiệu hóa các hoạt động lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá chế độ và những thành tựu đổi mới.

Trong những năm qua, quán triệt quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, các cơ quan, đơn vị và từng cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân đã nhận thức ngày càng đầy đủ hơn về âm mưu, thủ đoạn lợi dụng dân tộc, tôn giáo của các thế lực thù địch và tổ chức thực hiện đạt được nhiều kết quả quan trọng. QĐ đã thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ và vận động nhân dân thực hiện đúng chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về dân tộc, tôn giáo; âm mưu và những thủ đoạn của các thế lực thù địch, các phần tử phản động lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xuyên tạc, phủ nhận bản chất ưu việt của chế độ ta, từ đó nêu cao tinh thần cảnh giác trước những luận điệu và hành động chống phá của chúng. QĐ đã chủ động, tích cực tham mưu với Đảng, Nhà nước, phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng chuyên trách về những chủ trương, giải pháp nhận diện và đấu tranh. Nhiều cơ quan, đơn vị, nhất là các đơn vị Bộ đội Biên phòng, lực lượng Tổng cục II, lực lượng trinh sát, lực lượng làm công tác dân vận của các quân khu, Bộ đội địa phương phối hợp với lực lượng công an nhân dân đã ngăn chặn, vô hiệu hóa và giải quyết triệt để nhiều vụ việc lợi dụng dân tộc, tôn giáo để chống phá chính quyền và chế độ, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Những hoạt động của QĐ đã góp phần tạo sự đồng thuận, niềm tin của đồng bào các dân tộc, các chức sắc, tín đồ và nhân dân theo tôn giáo vào Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa; củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở vùng DTTS, vùng đồng bào có tôn giáo; tăng cường sức mạnh của khối đại đoàn kết

toàn dân tộc, giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở. Đồng thời, làm cho quần chúng nhân dân hiểu rõ và nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn hiểm độc của các thế lực phản động, thù địch.

Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan khác nhau, việc tham gia đấu tranh các TLTĐ lợi dụng dân tộc, tôn giáo để chống phá nước ta của một số đơn vị còn những hạn chế nhất định; nhất là tổ chức phối hợp với các lực lượng chuyên trách, hệ thống chính trị cơ sở, những người có uy tín vùng dân tộc, chức sắc, tín đồ tôn giáo nắm tình hình từ sớm, từ xa, các phần tử chống đối, những người nhẹ dạ, cả tin dễ bị xúi dục, kích động... Vì thế, một số “điểm nóng” về dân tộc, tôn giáo, nhất là vụ tấn công vào hai trụ sở xã Ea Ktur và Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk ngày 11/6/2024 vừa qua do nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân chưa nắm bắt, dự báo tình hình kịp thời.

4.2. Âm mưu, thủ đoạn mới của các thế lực thù địch

Hiện nay, nhiệm vụ tham gia đấu tranh các TLTĐ lợi dụng dân tộc, tôn giáo chống phá nước ta bên cạnh những điều kiện thuận lợi, song đặt ra nhiều thách thức, khó khăn mới. Các TLTĐ tiếp tục thực hiện “điển biến hòa bình” kết hợp với bạo loạn lật đổ khi có thời cơ để chuyển hóa chế độ với những âm mưu, thủ đoạn mới hết sức hiểm độc. Trong đó, chúng chú trọng vấn đề “dân tộc”, “tôn giáo” làm “ngòi nổ” để chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc làm cơ sở hòng lật đổ chính quyền, thay đổi chế độ ở nước ta. Để thực hiện mưu đồ trên, chúng sử dụng một số thủ đoạn chủ yếu sau:

Một là, lợi dụng những hạn chế, yếu kém về kinh tế - xã hội (KT-XH) vùng DTTS và vùng đồng bào có đạo để xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, vai trò quản lý của Nhà nước, nhất là việc tổ chức thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo của cấp ủy, chính quyền địa phương. Các thế lực thù địch tung ra các luận điệu đổ lỗi những khó khăn ở vùng DTTS, vùng đồng bào có tôn giáo là do sự yếu kém, sai lầm của Đảng, Nhà nước cả về hoạch định chủ trương, chính sách lẫn quá trình tổ chức thực hiện; tình trạng vi phạm dân chủ, tham nhũng tràn lan, quyền bình đẳng dân tộc, tự do tôn giáo bị vi phạm nghiêm trọng. Từ đó, chúng kích động mâu thuẫn dân tộc, tôn giáo; mâu thuẫn đồng bào dân tộc, tôn giáo với chính quyền, tạo cơ sở phức tạp hóa tình hình, kích động tư tưởng cực đoan, chống đối.

Hai là, triệt để lợi dụng chiêu bài “tôn giáo hóa dân tộc” để thâm nhập, lôi kéo, tập hợp lực lượng là người DTTS, tiến tới hình thành tổ chức phản động trên địa bàn. Chúng thông qua các tôn giáo đã phát triển ở vùng DTTS hoặc lập ra một số hình thức

“tôn giáo riêng” cho người DTTS như “Tin lành của người Mông” để thành lập “Nhà nước Mông” ở Tây Bắc; “Phật giáo Nam Tông Khmer” để thành lập “Vương quốc Chăm Pa” ở vùng DTTS Nam Trung Bộ, “Nhà nước Khmer Kampuchea Krom” ở Tây Nam Bộ... thực chất là hình thành các tổ chức phản động chống phá Nhà nước ta.

Ba là, triệt để tác động, lôi kéo các chính khách cực đoan trong chính trường một số nước để tác động quốc hội, nghị viện các nước này thông qua các báo cáo, nghị quyết, thông cáo xuyên tạc tình hình dân tộc, tôn giáo ở trong nước, vu cáo Nhà nước vi phạm nhân quyền, đàn áp tôn giáo. Thông qua các cuộc hợp tác song phương, đa phương giữa Mỹ và các nước đồng minh với Việt Nam trên các lĩnh vực KT-XH để gây sức ép với Việt Nam về dân tộc, tôn giáo, tìm cách gán “các yêu sách về vấn đề tôn giáo, dân tộc”, “dân chủ, nhân quyền” trong quan hệ song phương, đa phương với Việt Nam; từ đó hòng tìm cách can thiệp vào nội bộ nước ta. Ở bên ngoài, các tổ chức phản động lưu vong ráo riết vận động Việt kiều, người nước ngoài ủng hộ kinh phí, vật chất, phương tiện rồi tìm cách đưa vào trong nước để “nuôi dưỡng, hậu thuẫn” các đối tượng trong nước hoạt động quyết liệt, tích cực hơn.

Bốn là, thông qua việc truyền đạo trong đồng bào DTTS nhằm hình thành tư tưởng ly khai, dân tộc cực đoan. Các TLTĐ đã lợi dụng việc truyền đạo trái pháp luật để tạo ra những vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự, thậm chí tạo những điểm nóng chính trị - xã hội, tạo cơ can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam. Nổi bật là ở khu vực biên giới phía Bắc, chúng lấy yếu tố lịch sử, tâm lý của người Mông để kích động ly khai, thành lập “Nhà nước Mông tự trị”. Tại khu vực Tây Nguyên, chúng kích động đồng bào DTTS đòi ly khai, thành lập nhà nước “Đề Ga tự trị”. Ở khu vực Tây Nam Bộ, chúng tận dụng triệt để mối quan hệ dòng tộc, thân tộc giữa người Khmer ở Việt Nam và người Khmer ở Campuchia để kích động, lôi kéo người Khmer ly khai, thành lập quốc gia “Khmer Krôm tự trị”.

Năm là, núp bóng dưới hình thức các hoạt động từ thiện xã hội để truyền đạo và tiến hành các hoạt động tôn giáo trái pháp luật. Thông qua hoạt động cứu trợ, từ thiện nhân đạo của các tổ chức phi chính phủ, một số cá nhân, tổ chức đã lợi dụng các hoạt động này để tuyên truyền phát triển đạo trái pháp luật, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS, khu vực biên giới. Được sự chỉ đạo và tiếp tay từ bên ngoài, một số chức sắc tôn giáo trong nước đã lợi dụng các hoạt động từ thiện, nhân đạo để tuyên truyền, kích động chia rẽ đồng bào DTTS với người Kinh. Chúng tìm cách mua chuộc, lôi kéo những người có uy tín trong đồng bào DTTS, trong

các tôn giáo nhằm tạo dựng hạt nhân, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, gây mất ổn định chính trị để tìm cơ can thiệp, nhằm xóa bỏ chế độ ở Việt Nam.

Sáu là, hỗ trợ, chỉ đạo bọn phản động trong các dân tộc sống ở nước ngoài xây dựng các tổ chức để tập hợp lực lượng, xâm nhập, phá hoại trên các địa bàn chiến lược ở nước ta. Các TLTĐ tiến hành nuôi dưỡng, chỉ đạo bọn phản động người DTTS lưu vong ở nước ngoài và mua chuộc, lôi kéo, hỗ trợ bọn phản động cực đoan trong nước, hình thành các tổ chức phản động để tập hợp lực lượng phá hoại công cuộc đổi mới ở Việt Nam (Hiện nay có khoảng hơn 100 tổ chức của người DTTS Việt Nam ở nước ngoài, nhiều nhất là ở Mỹ, sau đó là ở Pháp, Canada).

Điển hình là vụ khủng bố ở xã Ea Ktur và Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk vừa qua có sự chỉ đạo, tiếp tay của các thế lực thù địch ở nước ngoài. Đó là Tổ chức “Hội thánh Tin lành Đấng Christ” (viết tắt là UMCC) do Y Hin Niê (Sinh năm 1947; quê gốc ở huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk) - đối tượng Fulro lưu vong hiện đang sống ở Mỹ thành lập năm 2001. Y Hin thành lập tổ chức này nhằm lợi dụng tôn giáo để lôi kéo, tập hợp lực lượng là người đồng bào DTTS các tỉnh Tây Nguyên sau đó kích động biểu tình, chống phá, truyền bá tư tưởng ly khai, tự trị, thành lập “Nhà nước Đêga” độc lập. Để thực hiện mưu đồ, Y Hin và số cốt cán của UMCC tìm cách móc nối, câu kết với các tổ chức phản động ở trong và ngoài nước tổ chức tập huấn, đào tạo, huấn luyện và thu thập thông tin, tình hình... điên cuồng thực hiện nhiều thủ đoạn chống phá Nhà nước Việt Nam. Ở trong nước, Y Hin Niê đã liên hệ và chỉ đạo một số đối tượng cốt cán cùng con trai là Y Jôl Bkrông (trú tại xã Ea Bôk, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) thành lập “Giáo hội Tin lành Đấng Christ Việt Nam” (viết tắt là ECCV) và chỉ định Y Jôl Bkrông làm “Giáo hội trưởng”, sử dụng tôn giáo để tạo nên cái vỏ bọc hoạt động chống phá (Bộ Công An, 2023).

Có thể thấy, âm mưu, thủ đoạn của các TLTĐ lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam hiện nay là đa dạng, với tính chất rất nguy hiểm, vừa công khai, hợp pháp, vừa bí mật, bất hợp pháp cả trong nước và ngoài nước, trên tất cả các lĩnh vực với nhiều tổ chức, nhiều lực lượng.

4.3. Giải pháp nâng cao hiệu quả Quân đội tham gia đấu tranh các thế lực thù địch lợi dụng dân tộc, tôn giáo chống phá Việt Nam hiện nay

Thứ nhất, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ quân đội và nhân dân về đường lối, quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước ta về dân tộc, tôn giáo hiện nay

Đây là giải pháp hàng đầu nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức trong toàn quân và nhân dân, nhất là đồng bào các DTTS, đồng bào theo tôn giáo để quân đội tham gia đấu tranh có hiệu quả. Trong giai đoạn hiện nay, công tác tuyên truyền, giáo dục cần làm cho cán bộ, chiến sĩ QĐ và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo, trong đó trọng tâm là quyền bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển giữa các dân tộc, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân; tăng cường đoàn kết lương giáo, khuyến khích nhân dân sống “tốt đời đẹp đạo” để cùng nhau xây dựng chủ nghĩa xã hội, về đại đoàn kết toàn dân tộc. Đặc biệt, cần tuyên truyền, giáo dục để cán bộ, chiến sĩ quân đội và đồng bào DTTS, đồng bào theo tôn giáo nhận thức rõ bản chất, âm mưu, thủ đoạn hiểm độc của các thế lực thù địch lợi dụng dân tộc, tôn giáo hòng chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá chế độ; đồng thời, xác định rõ vai trò, trách nhiệm của mỗi tổ chức, lực lượng, mỗi cá nhân trong tham gia đấu tranh.

Để công tác tuyên truyền, giáo dục đạt hiệu quả, cần thường xuyên đổi mới, sử dụng linh hoạt và kết hợp đồng bộ các hình thức, biện pháp, bảo đảm phù hợp với từng đối tượng. Trong đó, đối với cán bộ, chiến sĩ QĐ, cần chú trọng sử dụng các biện pháp tuyên truyền, giáo dục thông qua sinh hoạt, học tập tập trung, đồng thời gắn từng nội dung tuyên truyền, giáo dục với quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ cụ thể. Đối với nhân dân, cần phát huy tốt vai trò của các tổ chức, đoàn thể nhân dân; thiết chế xã hội truyền thống vùng DTTS. Sử dụng có hiệu quả các phương tiện thông tin đại chúng để tuyên truyền, giáo dục.

Thứ hai, xây dựng, bồi dưỡng lực lượng nòng cốt tham gia đấu tranh các thế lực thù địch lợi dụng dân tộc, tôn giáo chống phá Việt Nam hiện nay

Lực lượng nòng cốt tham gia đấu tranh các TLTĐ lợi dụng dân tộc, tôn giáo chống phá Việt Nam hiện nay có vai trò tiên phong, xung kích, tập hợp, hướng dẫn các lực lượng khác cùng tham gia đấu tranh với các âm mưu, thủ đoạn lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá Việt Nam. Do đó, xây dựng, bồi dưỡng lực lượng nòng cốt tham gia đấu tranh phải toàn diện cả về trình độ, kiến thức lý luận và phương pháp, kỹ năng, kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng, bồi dưỡng lực lượng nòng cốt là cán bộ, sĩ quan trẻ với bộ phận cán bộ, sĩ quan có kinh nghiệm trong hoạt động này.

Đòi hỏi, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị có chủ trương, kế hoạch xây dựng, lựa chọn “hạt nhân”, xác định nội dung, hình thức xây dựng, bồi dưỡng

lực lượng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Thường xuyên bồi dưỡng, cập nhật, nâng cao trình độ kiến thức, kinh nghiệm về dân tộc, tôn giáo. Coi trọng phổ biến, cập nhật những vấn đề mới, phức tạp, nảy sinh trong quan hệ dân tộc, tôn giáo nói chung và tình hình dân tộc, tôn giáo trên từng địa bàn đóng quân của các đơn vị nói riêng; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng phương pháp tuyên truyền nhận diện các quan điểm sai trái, thù địch, âm mưu, thủ đoạn mới các thế lực thù địch. Đồng thời, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị phải thường xuyên bồi dưỡng phương pháp tư duy, kỹ năng phân tích xử trí các tình huống nảy sinh, kịp thời tham mưu, đề xuất với lãnh đạo, chỉ huy đơn vị các biện pháp hữu hiệu. Tích cực bồi dưỡng kỹ năng khai thác, sử dụng mạng xã hội (facebook, Zalo, telegram...) cho lực lượng nòng cốt. Quan tâm, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách phù hợp đối với lực lượng này.

Thứ ba, phối hợp chặt chẽ các lực lượng trong và ngoài quân đội nắm, dự báo sát tình hình liên quan đến hoạt động các thế lực thù địch lợi dụng dân tộc, tôn giáo chống phá Việt Nam hiện nay

Nắm đầy đủ, dự báo hoạt động chống phá của các TLTĐ mới hạ quyết tâm chính xác, đề ra chủ trương và biện pháp đúng đắn, tạo cơ sở để chuẩn bị lực lượng, lựa chọn phương án đấu tranh phù hợp, làm thất bại mọi âm mưu và hành động chống phá. Do đó, cần phối hợp chặt chẽ các lực lượng trong và ngoài quân đội để nắm, dự báo toàn diện về tình hình liên quan đến hoạt động các TLTĐ lợi dụng dân tộc, tôn giáo chống phá trên các địa bàn, trong đó tập trung nắm và dự báo về mục tiêu, âm mưu, thủ đoạn; quy mô, hình thức, phương thức, kế hoạch, phương án chống phá cả trước mắt và lâu dài; thành phần lực lượng, đối tượng cầm đầu và lực lượng tham gia (số lượng, cơ cấu thành phần, khả năng, hình thức, phương pháp tổ chức...); đối tượng, dân tộc, tôn giáo, địa bàn các thế lực lợi dụng; nguồn tài chính, vật chất, phương tiện, vũ khí, trang bị bảo đảm; thời gian, địa điểm tiến hành các hoạt động chống phá; tính chất chống phá, mức độ, phạm vi ảnh hưởng và hệ lụy của nó. Từ đó, dự báo sát tình hình vùng DTTS, tôn giáo, nhất tâm tư, nguyện vọng của đồng bào; thái độ của họ đối với các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; niềm tin đối với bộ máy hệ thống chính trị cơ sở và đội ngũ cán bộ, đảng viên; những vấn đề bức xúc, bất đồng, mâu thuẫn... của đồng bào mà các thế lực thù địch có thể lợi dụng.

Để thực hiện được điều đó, cần rà soát, chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, quy định phối hợp giữa các lực lượng trong đấu tranh chống các thế lực lợi dụng, dân tộc, tôn giáo, tạo cơ sở pháp lý để phát huy vai trò, trách nhiệm của các lực lượng.

Chú trọng phối hợp chặt chẽ với lực lượng an ninh, thông qua các biện pháp nghiệp vụ để nắm và dự báo tình hình an ninh chính trị trên địa bàn. Đồng thời, dựa chắc vào hệ thống chính trị cơ sở và tai mắt của nhân dân để kịp thời phát hiện, nắm bắt, phân loại các đối tượng và hoạt động chống phá.

Thứ tư, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng cơ sở chính trị - xã hội vùng dân tộc thiểu số và tôn giáo hiện nay

Tham gia phát triển KT-XH, xây dựng cơ sở chính trị - xã hội vùng DTTS và tôn giáo nhằm đấu tranh phòng ngừa từ sớm, từ xa, góp phần xây dựng “phòng tuyến nhân dân” trên các địa bàn, nhất là khu vực trọng yếu về quốc phòng, an ninh, đấu tranh hiệu quả với âm mưu lợi dụng dân tộc, tôn giáo của các TLTĐ hiện nay: “Vận động, đoàn kết, tập hợp các tổ chức tôn giáo, chức sắc, tín đồ sống tốt đời đẹp đạo, đóng góp tích cực cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” (Đảng Cộng sản Việt Nam, 2021, tr.171).

Các đơn vị QĐ đóng quân ở vùng DTTS và tôn giáo cần chủ động tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể trên địa bàn tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS, đồng bào có đạo thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển KT-XH. Tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030, giúp dân phát triển KT-XH, nâng cao thu nhập của người dân, xóa đói, giảm nghèo; phát triển kinh tế, gắn với giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, phát huy các nguồn lực tôn giáo, nhất là các địa bàn Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ. Phát huy vai trò của các đoàn kinh tế quốc phòng trong hỗ trợ, hướng dẫn, giúp đỡ đồng bào các DTTS, đồng bào có đạo trên địa bàn đóng quân phát triển sản xuất, gắn với bảo đảm an sinh xã hội: “Có cơ chế thúc đẩy tích cực, ý chí tự lực, tự cường của đồng bào các dân tộc thiểu số phát triển KT-XH, thực hiện giảm nghèo đa chiều, bền vững” (Đảng Cộng sản Việt Nam, 2021, tr.170).

Trong tham gia xây dựng cơ sở chính trị - xã hội vùng DTTS và tôn giáo. Tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở địa phương vùng DTTS và tôn giáo vững mạnh. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương sắp xếp ổn định dân cư, xây dựng cụm thôn, bản ở khu vực biên giới, vùng DTTS và tôn giáo; chú trọng làm tốt công tác phát triển đảng viên, xóa tình trạng thôn, bản “trắng” đảng viên, chi bộ. Phát huy tốt vai trò, trách nhiệm đội ngũ cán bộ quân đội tham gia đảm nhiệm các chức danh cán bộ chủ chốt ở địa phương, cơ sở; xây dựng và phát huy vai trò lực lượng nòng cốt trong vùng DTTS và tôn giáo. Vận động, hướng

dẫn nhân dân thực hiện tốt các phong trào chính trị - xã hội trên địa bàn.

Thứ năm, thường xuyên củng cố quốc phòng, an ninh, chủ động xây dựng và luyện tập các phương án tham gia giải quyết các “điểm nóng” về dân tộc, tôn giáo hiện nay

Tiếp tục xây dựng, củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh cả về tiềm lực, lực lượng và thế trận, gắn thế trận quốc phòng toàn dân, với thế trận an ninh nhân dân, mà nòng cốt là “thế trận lòng dân” vùng DTTS, có đồng bào theo tôn giáo. Bên cạnh đó, chủ động xây dựng và luyện tập các phương án tham gia giải quyết các “điểm nóng” về dân tộc, tôn giáo. Chú trọng xây dựng phương án, kế hoạch phòng, chống bạo loạn, khủng bố; tăng cường kiểm tra, bổ sung hoàn chỉnh phương án bảo vệ an ninh ở địa phương, cơ sở. Tham gia giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc phức tạp liên quan đến dân tộc, tôn giáo, không để hình thành “điểm nóng”. Khi có “điểm nóng” xảy ra, cần phối hợp chặt chẽ, thống nhất với các lực lượng, phân công, phân cấp trách nhiệm rõ ràng, thực hiện đúng pháp luật, theo chức năng, nhiệm vụ của QĐ.

5. Thảo luận

Xuất phát từ nhiệm vụ chính trị và bản chất, QĐND Việt Nam là lực lượng nòng cốt, chủ động và tích cực đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các TLTĐ, phản động lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam. Các TLTĐ triệt để lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, kích động tư tưởng ly khai, tự trị, tiến hành biểu tình gây rối, bạo loạn, ly khai, nhằm thành lập nhà nước độc lập. Từ những vấn đề nêu trên, bài viết làm rõ biểu hiện âm mưu, thủ đoạn lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá Việt Nam của các TLTĐ. Từ đó, tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt của QĐ trong đấu tranh phòng, chống âm mưu, thủ đoạn của các TLTĐ lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá sự nghiệp cách mạng. Từ nghiên cứu, trên quan điểm cá nhân, tác giả rút ra giải pháp nâng cao hiệu quả QĐ tham gia đấu tranh các TLTĐ lợi dụng dân tộc, tôn giáo chống phá Việt Nam hiện nay.

6. Kết luận

Hiện nay, âm mưu, thủ đoạn của các TLTĐ lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo rất tinh vi, xảo quyệt, có lúc ngấm ngầm, có lúc công khai cả trong nước và ngoài nước, trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, với nhiều tổ chức, nhiều lực lượng, nhiều hình thức khác nhau. Từ đó, đặt ra những khó khăn, thách thức mới đối với các lực lượng đấu tranh. Sự tham gia của QĐ cần thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, tuân thủ pháp luật, nắm vững nguyên tắc và sử dụng linh hoạt các biện pháp, góp phần đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của chúng.

Tài liệu tham khảo

Đảng Cộng sản Việt Nam. (2021). *Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII. Tập 1*. Hà Nội: Nxb. Chính trị Quốc gia Sự thật.

Hiền, P. D. (2016). *Phát huy vai trò của quân đội trong đấu tranh phòng, chống âm mưu, thủ đoạn lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá sự nghiệp đổi mới*. <https://www.tapchicongsan.org.vn>, ngày 21/8/2016.

Hùng, D. M. (2024). *Nhận diện, ngăn chặn âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo ở vùng trung du và miền núi Bắc Bộ*. <https://tapchimattran.vn>, ngày 08/7/2024.

Long, T. (2022). *Nhận diện và phòng ngừa các thủ đoạn lợi dụng tôn giáo chống phá*

Việt Nam hiện nay. <https://www.qdnd.vn>, ngày 05/12/2022.

Lam, H. T. (2023). *Yêu cầu quân đội tham gia phòng chống âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá Việt Nam*. <https://nda.edu.vn>, ngày 30/5/2023.

Nguyễn, P. X. (2022). *Quân đội tham gia đấu tranh phòng, chống âm mưu, thủ đoạn lợi dụng vấn đề dân tộc của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam*. <https://nda.edu.vn>, ngày 15/11/2022.

Nguyễn, B. (2023). *Âm mưu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để kích động chống phá trên địa bàn Tây Nguyên*. <https://nda.edu.vn>, ngày 19/6/2023.

QUÂN ĐỘI THAM GIA ĐẤU TRANH CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH LỢI DỤNG DÂN TỘC, TÔN GIÁO CHỐNG PHÁ VIỆT NAM HIỆN NAY

Lê Xuân Thủy

Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng

Email: lexuanthuyhvct@gmail.com

Nhận bài: 15/8/2024; Phản biện: 29/8/2024; Tác giả sửa: 04/9/2024; Duyệt đăng: 10/9/2024; Phát hành: 30/9/2024

DOI: <https://doi.org/10.54163/ncdt/345>

Đấu tranh với các thế lực thù địch lợi dụng dân tộc, tôn giáo chống phá sự nghiệp cách mạng nước ta là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang và toàn dân, trong đó Quân đội nhân dân Việt Nam giữ vai trò quan trọng. Trong bối cảnh mới, Quân đội tham gia thực hiện tốt nhiệm vụ này góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Từ khóa: Quân đội; Thế lực thù địch; Lợi dụng dân tộc; Tôn giáo.